

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện

#### I- TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỦY SẢN

- Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện 816,5 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 1.830,5 tấn.

- Về khai thác thủy sản: Toàn huyện có 717 chiếc tàu dài lớn nhất từ 6 mét trở lên. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 là 3.060 tấn.

#### II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG KHAI THÁC IUU

##### 1. Kết quả thực hiện

UBND huyện đã ban hành kịp thời các Quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo, điều hành về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm “180 ngày” ra quân, giải quyết dứt điểm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn huyện Tuy Phước. Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đảm bảo không để tình trạng tàu cá Tuy Phước vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Đã phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu, rộng Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định liên quan chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân trên địa bàn huyện có tàu cá sử dụng nghề cấm khai thác trên đầm Thị Nại, và các tàu cá khai thác vùng khơi.

Sau hơn 06 năm triển khai thực hiện các giải pháp cấp chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, UBND huyện đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong lĩnh vực phát triển thủy sản của huyện. Đã chỉ đạo các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của huyện triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt, nghiêm túc và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, nhận thức của người dân được nâng cao, thể hiện sự tuân thủ các quy định trong quá trình hoạt động sản xuất thủy sản; tình trạng vi phạm khai thác IUU ngày càng giảm; đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hoạt động của tàu cá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác IUU.

##### 2. Tồn tại, khó khăn

\* Tồn tại

- Về cấp Giấy xác nhận đối tượng nuôi chủ lực: Đã cấp được 91 Giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng/bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (GXN). Trong đó, có 91/559 cơ sở được cấp GXN nuôi tôm Thẻ chân trắng/Sú thương phẩm (chiếm 16,3%). Tỷ lệ các cơ sở được cấp GXN của huyện chưa cao so với số cơ sở có đủ điều kiện thuộc đối tượng phải cấp GXN theo quy định.

- Về công tác quản lý tàu cá: Toàn huyện có 717 chiếc tàu dài lớn nhất từ 6 mét trở lên. Trong đó: có 432 tàu cá đăng ký tham gia hoạt động khai thác thủy sản, (có 152 chiếc đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, còn 280 chiếc tàu chưa cấp giấy phép khai thác) và 285 tàu cá đóng mới chưa làm được giấy đăng ký tham gia hoạt động khai thác thủy sản, cụ thể như sau:

Xã	Tổng số tàu cá đóng mới chưa đăng ký (tàu)	Tổng số tàu cá đăng ký (tàu)	Đã có Giấy phép KTTS		Chưa có Giấy phép KTTS	
			Tàu cá	Tỷ lệ %	Tàu cá	Tỷ lệ %
Phước Thuận	119	<b>235</b>	72	30,63	163	69,37
Phước Sơn	129	<b>124</b>	51	41,12	73	58,88
Phước Hòa	37	<b>69</b>	26	37,68	43	62,32
Phước Thắng	0	<b>4</b>	3	75,00	1	25,00
<b>Toàn huyện</b>	<b>285</b>	<b>432</b>	<b>152</b>	<b>35,18</b>	<b>280</b>	<b>64,82</b>

Tuy nhiên qua rà soát từ các địa phương trong 280 tàu cá không có giấy phép khai thác thì có 20 chiếc không còn hoạt động trên địa bàn (*20 chiếc do hư hỏng hoặc bán xác máy để hoạt động nghề khác*).

- Về xử lý lưới lồng: Nếu không có biện pháp xử lý đồng loạt ở các địa phương (huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn) thì dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực của nhiều người hành nghề lưới lồng đối với chính quyền địa phương.

- Về xử lý xung điện, xiết máy: Trước khi luật thủy sản năm 2017 có hiệu lực thì UBND huyện thành lập Đội phòng chống sử dụng kích điện khai thác thủy sản ở mặt nước tự nhiên trên địa bàn xã, thị trấn, công tác phòng chống xung điện xiết máy được tăng cường. Tuy nhiên sau khi luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực thì công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc lực lượng kiểm ngư của tỉnh nên địa phương không còn duy trì Đội phòng chống sử dụng kích điện khai thác thủy sản ở mặt nước tự nhiên trên địa bàn xã, thị trấn nên công tác phòng chống xung điện xiết máy tái diễn.

- Về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản: Đã triển khai thực hiện cam kết đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ và tàu cá có chiều dài dưới 15m theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT đến các địa phương. Tuy nhiên đến nay Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chưa nhận được cam kết từ các địa phương.

\* *Khó khăn*

Trong quá trình triển khai thực tế, địa phương còn gặp một số khó khăn, cụ thể như sau:

+ Đối với các cơ sở nuôi đối tượng thủy sản chủ lực (tôm Thẻ chân trắng, tôm Sú) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCNQSDĐ) hoặc hợp đồng giao, cho thuê đất NTTS (đất công ích):

+ Chưa tự giác thực hiện các thủ tục đăng ký để được cấp GXN.

+ GCNQSDĐ đã sử dụng thế chấp ngân hàng vay vốn sản xuất; hết hạn sử dụng đất; người đang sản xuất không có giấy tờ thừa kế từ chủ sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Về công tác quản lý tàu cá: Tàu cá tự ý cải hoán, sang tên, đổi chủ khi chưa được chấp thuận của cơ quan chức năng; hoạt động nghề khai thác bị cấm theo Thông tư số 19 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; chủ tàu “chây ì” không thực hiện thủ tục để được cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

- Các địa phương chưa triển khai thực hiện Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Tuy Phước, với nội dung ký cam kết đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ và tàu cá có chiều dài dưới 15m theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác tuyên truyền**

*Mục tiêu:* Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản đảm bảo được nguyên tắc: “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”; đảm bảo 100% ngư dân trên địa bàn huyện hiểu biết sâu, rộng đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật.

#### *Giải pháp thực hiện*

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền trực tiếp đến người dân có tàu cá sử dụng nghề cấm khai thác trên đầm Thị Nại, tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động câu mực, câu cá hổ..; tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp đến người dân NTTS đăng ký nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản chủ lực. Vận động ngư dân cam kết không hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại, vùng biển thuộc chủ quyền của nước ngoài.

- Tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, phòng, chống khai thác IUU đến từng cán bộ, từng người dân một cách hiệu quả, thường xuyên. Cấp cơ sở (thôn, xóm) phải là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật, đảm bảo “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tập trung rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng khai thác nghề cấm trên đầm Thị Nại để tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở, tuyên truyền, vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không thực hiện hành vi vi phạm, đề cao tinh thần ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm.

- Hướng dẫn về các quy định IUU cho tàu cá trên địa bàn huyện, đặc biệt là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ và các quy định về chống khai thác IUU theo Chỉ thị 45/CT-TTg cho tàu cá khai thác trên đầm Thị Nại, xa bờ.

*Thời gian thực hiện:* Thường xuyên.

## **2- Về cấp Giấy xác nhận nuôi chủ lực**

- Thực thi các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của nước nhập khẩu sản phẩm nuôi, đồng thời thực hiện tốt trong công tác tổ chức và chỉ đạo sản xuất.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cơ sở đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận (GXN) mà không nộp hồ sơ đăng ký cấp GXN đến cơ quan chức năng theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Phần đầu đạt 70% hộ NTTS được cấp giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản chủ lực.

## **3- Về công tác quản lý tàu cá**

- Thực hiện khoản 1 Điều 71 của Luật Thủy sản năm 2017 “Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định. Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét do Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê phục vụ công tác quản lý”.

- UBND huyện đã ban hành Văn bản số 635/UBND-NN ngày 15/5/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc khẩn trương rà soát danh sách tàu cá, thực hiện thủ tục đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định; các địa phương đang khẩn trương rà soát theo quy

- Phần đầu 100% (260 chiếc) tàu cá làm thủ tục cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

## **4. Về phòng chống xung điện xiếc máy trên đầm Thị Nại**

Diện tích mặt nước đầm Thị Nại rộng hơn 5.000 ha, tiếp giáp liên quan đến xung điện, xiếc máy chủ yếu thuộc địa bàn Thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. Đây là những bức xúc lớn các hộ hành nghề khai thác thủy sản truyền thống ở các xã khu Đông nhiều năm qua. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và đã có sự phối hợp tuần tra giữa Chi cục Thủy sản và UBND thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước nhưng chưa chưa có giải pháp để giải quyết dứt điểm. Theo thống kê báo cáo của các xã hiện nay có khoảng 115 trường hợp hành nghề xung điện, xiếc máy (Phước Hòa 10 trường hợp, Phước Sơn

25 trường hợp, Phước Thuận gần 80 trường hợp), tình hình xung điện xiết máy đang diễn biến phức tạp.

Để giải quyết vấn đề này, trước mắt: UBND huyện đã giao UBND các xã: Phước Hòa, Phước Sơn và Phước Thuận tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân không sử dụng phương tiện xung điện xiết máy để khai thác thủy hải sản; đồng thời, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu văn bản tiếp tục đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tuần tra hàng tháng trên đầm Thị Nại để hạn chế tình trạng xung điện xiết máy.

Về lâu dài, UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại, tổ chức đào tạo nghề, các dịch vụ phục vụ du lịch, tạo công ăn việc làm bền vững và chuyển đổi những hộ làm nghề cắm sang làm du lịch sinh thái. Thành lập Trạm kiểm ngư liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn để tổ chức lực lượng thường xuyên trên đầm xử lý triệt để các đối tượng này.

**5-** Ký cam kết đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ và tàu cá có chiều dài dưới 15m theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Thời gian thực hiện hằng quý.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Phòng Nông nghiệp và PTNT**

Nâng cao tinh thần trách nhiệm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, tàu cá sử dụng nghề cấm khai thác trên đầm Thị Nại, đảm bảo kiểm tra đến từng địa phương cấp xã có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo, xử lý, kịp thời, hiệu quả. Tham mưu UBND huyện biểu dương khen thưởng kịp thời và xử lý đối với đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ nhất là người đứng đầu địa phương có tàu vi phạm nhiều năm liền không có chuyển biến.

- Tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu, rộng Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định liên quan chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân có tàu cá sử dụng nghề cấm khai thác trên đầm Thị Nại. Đặc biệt, đối với người dân có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động ở các tỉnh phía Nam hàng năm không đưa tàu về địa phương, vì đây là nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển thủy sản, kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

##### **2. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Phối hợp với UBND các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng hướng dẫn cụ thể cho nhân dân làm hồ sơ cấp gia hạn lại quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản.

##### **3. Công an huyện**

- Chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân, tàu cá Tuy Phước đi khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Chủ động nắm bắt tình hình về chủ trương, các biện pháp hiệu quả chống khai thác IUU của tỉnh để trao đổi, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo vận dụng thực hiện trên địa bàn huyện.

#### **4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện**

Tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí nguồn kinh phí thực hiện phù hợp, đảm bảo thực hiện được Kế hoạch đề ra theo đúng quy định hiện hành.

#### **5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện**

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản; các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách phát triển thủy sản.

- Tuyên truyền rộng rãi đến tận cộng đồng ngư dân, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng, các cảng cá, bến cá về chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

#### **6. UBND các xã ven đầm Thị Nại**

- Quyết liệt triển khai thực hiện Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện Tuy Phước Về việc ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm “180 ngày” ra quân, giải quyết dứt điểm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn huyện Tuy Phước.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao về chống khai thác IUU; phải xác định cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã là lực lượng nòng cốt trong việc quản lý, giáo dục, tuyên truyền người dân đối với công tác chống khai thác IUU. Đặc biệt là địa phương để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật; tập trung rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng, nghề khai thác, các địa bàn trọng điểm tại địa phương có tàu vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, có tàu cá sử dụng nghề cấm khai thác trên đầm Thị Nại để tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở, tuyên truyền, vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không thực hiện hành vi vi phạm, đề cao tinh thần ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản phải thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và khẳng định quyết tâm, nỗ lực, kết quả của Việt nam trên trường quốc tế về cam kết ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng” của EC.

- Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 1577/UBND – NN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc tiếp tục công tác đăng ký cấp Giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng/bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện đề pho to giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ nuôi thủy sản chủ lực, nhằm thực hiện tốt công tác đăng ký cấp Giấy xác nhận.

- Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện, Chi cục thủy sản Bình Định vận động nhân dân làm tốt công tác cấy giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu đủ điều kiện. Phân đầu 100% (260 chiếc) tàu cá làm thủ tục cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023.

- Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật về thủy sản; xử lý nghiêm các vi phạm theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP.

- Khẩn trương tiến hành rà soát, phối hợp Chi cục thủy sản Bình Định hướng dẫn chủ tàu thực hiện đăng ký tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản, cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Đề xuất xử lý các trường hợp phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các giải pháp cấp bách về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện./.

**Nơi nhận:**

- Sở NN&PTNT Bình Định (báo cáo);
- Huyện ủy (báo cáo);
- Các phòng: NN&PTNT, TN&MT, TC-KH
- Công an huyện;
- TT VH-TT-TT huyện ;
- UBND các xã ven đầm;
- CVP, PCVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**